



ประกาศ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ๐๔๖/๒๕๖๔

เรื่อง วิธีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (Grade 10)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหลายพื้นที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไม่แน่นอน ซึ่งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าการเดินทางมาโรงเรียนของผู้สมัครสอบและผู้ปกครองในระยะเวลาเนี่ยังไม่ปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด นั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๔ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (Grade 10) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (Grade 10) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เป็นการจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบจำนวน ๑ เครื่อง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องมีระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวิธีใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- (1) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ Windows 10 ซึ่งต้องมีกล้องและไมโครโฟนติดตั้งพร้อมใช้งาน **หรือ**
- (2) ระบบปฏิบัติการ Mac OS ไม่ต่ำกว่า macOS 10.14 ซึ่งต้องมีกล้องและไมโครโฟนติดตั้งพร้อมใช้งาน

โรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นเพื่อนำมาใช้ในการสอบโดยเด็ดขาด

ผู้สมัครสอบจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมในการสอบและให้ศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่โรงเรียนกำหนดได้ สามารถแจ้งความประสงค์ของค่าน่าสมัครสอบได้เต็มจำนวน ที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียน ภายในวันสุดท้ายของการสมัครสอบของแต่ละรอบ

ต่อหน้าที่ ๒ในการสอบ...

ในการสอบหากผู้สมัครสอบกระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ ผู้สมัครสอบจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบรอบนั้นทันที รวมถึงจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบในรอบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรณโณ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล